



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เลขที่รับ 1330 วันที่ 14 พ.ย. 66  
เวลา 09.20 น.  
4653  
ก.ย. 2566

ที่ อว ๐๒๑๙/ว๑๗๔๐๔

กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สำรองความต้องการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๑๙/ว ๑๗๐๙๔

ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สำรวจความต้องการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ และสรุปผลจากการสำรวจดังกล่าวปรากฏว่า ฐานข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษา มีความต้องการใช้งานเกินร้อยละ ๕๐ มีจำนวน ๘ ฐานข้อมูล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ เพื่อให้การรองรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องตรงกับงบประมาณและความต้องการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน ๘๐ แห่ง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ครั้งที่ ๒ โดยสามารถตอบแบบสำรวจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ <https://shorturl.at/bcwF4> ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเสาวนีย์ จัษฎฤทธิ์ โทร. ๐ ๒๒๓๒ ๔๐๐๐ ต่อ ๓๐๐๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

๒๐๖๓๗/๑๖๐

เรียน อธิการบดี

๑) เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๒) เห็นควรมอบ - ๓๐๙๐๗๐๗, ส.ว.พ.

(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)

(รศ.ดร.วีระยุทธ ขาตะกำภู)

๐๙๓๓๓๓ มุข๒๖  
12 ก.ย. 2566

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

รองอธิการบดี

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๔๐๐๐ ต่อ ๓๐๐๑ - ๓๐๐๒ (เสาวนีย์)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : noc-thailis@uni.net.th



ผลการสำรวจ  
ความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ฐานข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้งความความต้องการใช้งานเกินร้อยละ ๕๐ จำนวน ๘ ฐานข้อมูล ดังนี้

- ๑) Academic Search Ultimate (ASU)
- ๒) ACM Digital Library
- ๓) American Chemical Society Journal (ACS)
- ๔) EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Fulltext
- ๕) IEEE/IET Electronic Library (IEL)
- ๖) ScienceDirect
- ๗) Scopus
- ๘) SpringerLink e - Journal

๒. ความพึงพอใจต่อปัจจัยต่างๆ ในการบริการและการจัดสรรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)

ข้อความถาม	พึงพอใจมาก (๕ คะแนน)	พึงพอใจ (๓ คะแนน)	พึงพอใจน้อย (๒ คะแนน)	ไม่พึงพอใจ (๑ คะแนน)	ค่าเฉลี่ย
๑. ฐานข้อมูลที่บอกรับให้เพียงพอกับความ ต้องการ	๓๕	๓๖	๙	๐	๓.๓๓
๒. จำนวนฐานข้อมูลที่บอกรับให้ในปัจจุบันตรงกับ ความต้องการ	๔๖	๒๙	๕	๐	๓.๕๑
๓. การมีส่วนร่วมในการบอกรับฐานข้อมูล	๔๙	๒๓	๘	๐	๓.๕๑
๔. ฐานข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัย ของผู้ใช้งาน	๖๔	๑๒	๓	๐	๓.๗๓
๕. ท่านพึงพอใจกับฐานข้อมูลที่ สป.อว. บอกรับให้	๕๓	๑๘	๙	๐	๓.๕๕

๓. ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมจากสถาบันอุดมศึกษา

ลำดับ ที่	ข้อเสนอแนะ
๑	เนื่องจากมีการทำงานวิจัยแบบ Sytematic review มากขึ้น เห็นควรพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลที่รองรับการทำวิจัย ดังกล่าว

ลำดับ ที่	ข้อเสนอแนะ
๒	<p>-ระบบควรเพิ่มจำนวนตัวอักษรให้กรอกข้อมูลได้มากขึ้นค่ะ ตรงวันที่บอกรับกำหนดจำนวนอักขระไว้สั้นเกินไป ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร</p> <p>-ฐานข้อมูลราคาค่อนข้างสูงไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจึงทำให้ฐานข้อมูลที่บอกรับมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ</p>
๓	<p>ต้องการให้อว.เป็นผู้บอกรับฐานข้อมูลที่เป็นเครื่องมือช่วยวิจัยที่เกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการที่ระบุไว้ใน ประกาศก.พ.อ.และหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ได้แก่ ISI Web of Science, Scopus ซึ่งมีราคาสูง รวมถึง Turnitin ที่เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจการคัดลอกซึ่งราคามีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำวิจัย <a href="http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/151/T_0013.PDF">http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/151/T_0013.PDF</a>, <a href="http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/004/T_0022.PDF">http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/004/T_0022.PDF</a>, <a href="https://rgj.trf.or.th/main/publication-rules-th/">https://rgj.trf.or.th/main/publication-rules-th/</a></p>
๔	<p>๑.ต้องการให้ สปอว. จัดซื้อฐานข้อมูล Scopus เพื่อเป็นฐานของประเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลและเปิดให้ทุก มหาวิทยาลัยเข้าไปใช้งาน</p> <p>๒.ควรพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มเติม</p> <p>๓. ควรพิจารณาบอกรับ ProQuest Dissertation &amp; Theses และ Web of Science เนื่องจากผู้ใช้บริการมีความ ต้องการใช้งานมาก</p> <p>๔.ควรมีการวิเคราะห์สถิติการใช้ฐานข้อมูลแบบ Real Time</p> <p>๕.ควรมีการเปิดเผย License Agreement แก่มหาวิทยาลัยทุกแห่งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดสิทธิการ ให้บริการ</p> <p>๖.เมื่อ สปอว. สักรวจแล้วพบว่ามีความต้องการใช้ฐานข้อมูลใดเหมือนกันหลายมหาวิทยาลัยให้พิจารณางบประมาณ จัดซื้อเป็นของส่วนกลาง</p>
๕	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กระทรวงอว. โปรดพิจารณาการบอกรับฐานข้อมูล Web of Science หรือ Scopus เนื่องจากฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญต่อการค้นคว้าและวิจัย</p>
๖	<p>ควรจัดซื้อฐานข้อมูลและโปรแกรมสนับสนุนการวิจัยบางรายการที่มีความจำเป็นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เช่น ISI Web of Science , โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน และโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม</p>
๗	<p>อยากจะขอให้เพิ่มฐานข้อมูลวารสารที่มีเงื่อนไข การตีพิมพ์ ฟรี ด้วยค่ะ ล่าสุด ฐาน ACM วิทยากรที่มักให้ความรู้แจ้ง ว่า เนื่องจาก สป.อว.บอกรับให้ ทำให้สมาชิกสามารถส่งบทความตีพิมพ์ฟรีในวารสารของฐานข้อมูล ACM แต่ จนกระทั่งตอนนี้ยังไม่สามารถใช้งานในส่วนนี้ได้ องค์กรใด ก็ยังต้องการให้มีการบอกรับฐานข้อมูลในลักษณะ ตีพิมพ์ฟรี กระจายในทุกสาขาวิชา ขอขอบคุณมากค่ะ</p>

ลำดับ ที่	ข้อเสนอแนะ
๘	ควรรับ Subject จากฐาน science Direct ให้ครบหรือมากกว่านี้
๙	อยากให้นำจำนวนหรือสถิติการใช้ฐานข้อมูลจากบริษัทที่บอกรับมาประกอบการตัดสินใจในการบอกรับฐานข้อมูลในปีถัดไปด้วย
๑๐	๑. ฐานข้อมูลที่สป.อว. บอกรับ เช่น ScienceDirect, Emerald Management ควรบอกรับในเนื้อหาที่ครอบคลุมมากกว่าเดิม ๒. แบบสำรวจส่วนที่ ๓ ข้อ ๓.๓ ช่องระยะเวลาที่บอกรับ ควรเพิ่มจำนวนอักขระให้สามารถกรอกข้อมูลได้ยาวขึ้น
๑๑	๑. สป.อว. ควรบอกรับโปรแกรม ๑) EndNote และ ๒) Turnitin/Copyleaks เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้งานเป็นประจำ ๒. สป.อว. ควรบอกรับฐานข้อมูล ProQuest Dissertation, Web of Science และ Scopus เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ประจำและจำเป็นต่อการวิจัยและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์
๑๒	เพิ่มการจัดซื้อฐานข้อมูลที่สำรวจแล้วในลำดับที่ยังไม่ได้จัดซื้อในปี ๒๕๖๖
๑๓	เพิ่ม Collection ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการบริหารจัดการในฐาน ScienceDirect และราคาบอกรับฐานข้อมูลบางฐานค่อนข้างสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องแบกรับงบประมาณที่สูงและเพิ่มขึ้นทุกปี
๑๔	ขอขอบคุณกระทรวง อว. ที่สนับสนุนแหล่งทรัพยากรสารสนเทศให้กับมหาวิทยาลัย ขอเสนอแนะให้มีการถ่ายทอดนโยบายด้านทรัพยากรสารสนเทศจากกระทรวง อว. ถึงมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและชัดเจนในช่องทางที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจเจตนารมณ์ของกระทรวงฯ มากยิ่งขึ้น
๑๕	ขอให้ได้ฐานข้อมูลครอบคลุมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมากที่สุด และมีการแจ้งผลการบอกรับให้สถาบันได้ทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
๑๖	ประสงค์ให้จัดซื้อเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
๑๗	เป็นโครงการที่คิมหาวิทยาลัยที่มีงบประมาณน้อยมีโอกาสได้ใช้ฐานข้อมูลมีวิชาการที่มีราคาแพงเพื่อบริการแก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย
๑๘	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งมีนักศึกษาเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับชุมชนในการสร้างสุขภาวะชุมชน เพื่อรองรับชุมชนผู้สูงอายุในภยหน้า จึงมีความจำเป็นและต้องการฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การพยาบาล การแพทย์
๑๙	ต้องการเพิ่มฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเช่น IEEE และ Scopus
๒๐	การจัดซื้อฐานข้อมูล ที่เนื้อหาวิชาหลากหลาย ครอบคลุมทุกมหาวิทยาลัย
๒๑	เพิ่มความเร็วในการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างประเทศ

ลำดับ ที่	ข้อเสนอแนะ
๒๒	มีฐานข้อมูลที่ใช้งานได้เพียงพอ ไม่พบปัญหาจากการเข้าใช้งานฐานข้อมูล
๒๓	ขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มราชภัฏเข้าถึงฐานข้อมูล IEEE แบบ Fulltext ได้ค่ะ
๒๔	ผู้ให้บริการสอบถามฐานข้อมูล proquest Dissertation Fulltext
๒๕	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีทั้งหมด ๕ คณะ ๑ วิทยาลัย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
๒๖	หาก สป.อว. ไม่ได้บอกรับฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ควรมีช่องทางช่วยเหลือการเข้าถึงฐานข้อมูลช่วยดาวน์โหลด กับ อาจารย์ นักวิจัยได้ เนื่องจาก อาจารย์ นักวิจัยบางท่าน บางสาขามีการวิจัยน้อย อาจจะไม่คุ้มกับการบอกรับให้ เช่น บริการช่วยดาวน์โหลดครับ
๒๗	อยากให้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจากต่างประเทศมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
๒๘	มหาวิทยาลัยราชภัฏมีหลักสูตรทางด้านครุศาสตร์เป็นจำนวนมาก จึงขอเสนอให้ทาง สป.อว. พิจารณาบอกรับฐานข้อมูลทางการศึกษาให้กับนักศึกษา บุคลากร นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้มีแหล่งสืบค้นเฉพาะทางเพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และการเขียนผลงานวิชาการ
๒๙	อยากให้ อว.บอกรับ โปรแกรม EndNote ให้แก่มหาวิทยาลัยในสังกัด
๓๐	ควรเพิ่มฐานข้อมูลที่มีความนิยมใช้งาน ให้ครบถ้วนตามความต้องการของมหาวิทยาลัย
๓๑	ควรมีรายงานสรุปผลสำรวจความต้องการในการใช้บริการฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
๓๒	อยากให้ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมบอกรับฐานข้อมูลทางด้านพยาบาล ชีวการแพทย์ให้มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏได้เปิดคณะทางการแพทย์
๓๓	เสนอให้ สปอว. พิจารณาทดลองใช้ฐานข้อมูลอื่นๆ แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อผู้ใช้งานจะได้ทดลองใช้และสามารถเสนอรายชื่อในการบอกรับต่อไป
๓๔	ขอความอนุเคราะห์เพิ่มฐานข้อมูลที่แจ้งในเบื้องต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
๓๕	เพิ่มจำนวนการรับฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและการศึกษาวิจัยต่อไป
๓๖	ขอความอนุเคราะห์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บอกรับฐานข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบันทุกปีการศึกษา เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ได้ใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษา การวิจัยต่อไป

ลำดับ ที่	ข้อเสนอแนะ
๓๗	ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนักศึกษาปริญญาตรีเยอะกว่าบัณฑิตมากและส่วนใหญ่ไม่ถนัดการใช้ฐานข้อมูลต่างประเทศ อยาให้เพิ่มฐานข้อมูลออนไลน์ภาษาไทยมากขึ้น
๓๘	อยากให้ทางกระทรวงสนับสนุนการให้บริการฐานข้อมูลต่อไป
๓๙	อยากให้ อว. บอกรับฐานข้อมูลที่เป็นเครื่องมือด้วยคะ
๔๐	เสนอแนะให้จัดหาฐานข้อมูล e-book ภาษาไทย
๔๑	ฐานข้อมูลที่บอกรับให้ จำนวนลดลงทุกปี อยากให้พิจารณาบอกรับฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยรัฐมีข้อจำกัดด้านงบประมาณเป็น priority มากกว่ามหาวิทยาลัยที่มีงบประมาณเพียงพอแล้ว
๔๒	สป.อว.ทำดีมากแล้วในการบอกรับฐานข้อมูล ขอให้ทำต่อไปคะ จะช่วยตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นประโยชน์มากที่สุด
๔๓	อยากให้ สปอว. จัดหาฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นหนังสือภาษาไทยด้วยคะ หรืออาจจะมีการจัดทำฐานข้อมูลกลางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการ หนังสือ ตำรา ที่อาจารย์หรือนักวิชาการ ต้องการเผยแพร่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้จะดีมากคะ แบบรวมทุกมหาวิทยาลัย
๔๔	เพิ่มฐานข้อมูลทางด้านพยาบาลศาสตร์
๔๕	การรายงานสถิติการใช้งานประจำเดือน บางฐานจัดส่งข้อมูลช้ามาก
๔๖	ฐานที่ข้อมูลที่ สป.อว.บอกรับ มีความครอบคลุมอยากให้ สป.อว.บอกรับให้กับมหาวิทยาลัยอีกในปีถัด
๔๗	สนับสนุน application นอกเหนือจากบริการสืบค้น เช่น Kahoot, Mentimeter, Canva
๔๘	ขอบคุณมากคะ
๔๙	ขอให้คงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะด้านวิชาชีพ และฐานข้อมูลสหวิทยาการไว้ให้บริการ /ขอบคุณคะ
๕๐	เห็นสมควรเพิ่มจำนวนฐานข้อมูลที่บอกรับให้มากกว่าเดิมคะ
๕๑	ฐานข้อมูลที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาในทุก ๆ ปีนั้น มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการวิจัยต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง จึงควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนในการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา และเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
๕๒	ขอเสนอให้ทาง สปอว. เพิ่มฐานข้อมูล Turnitin เพื่อสำหรับตรวจสอบความซ้ำซ้อนของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
๕๓	ขอทาง สป.อว.เป็นหน่วยงานกลางในการ สร้างเครือข่ายการบอกรับฐานข้อมูล E-book ฐานต่างๆ ร่วมกันจ่ายจะได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้และประหยัดงบประมาณมากกว่าแต่ละมหาวิทยาลัยบอกรับเอง

ลำดับ ที่	ข้อเสนอแนะ
๕๔	ขอความอนุเคราะห์ให้ กระทรวง อว. บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นประจำทุกปี
๕๕	๑) ควรต่อรองราคารฐานข้อมูลที่มีการจัดซื้อให้บริการในประเทศไทยให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด ๒) ส่งเสริมการใช้ฐานฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มความคุ้มค่า ๓) จัดกลุ่มฐานข้อมูลสำหรับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องใช้ร่วมกัน
๕๖	ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้นมีประโยชน์มากสำหรับอาจารย์และผู้ที่ทำวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยขนาดเล็กไม่สามารถบอกรับได้เองเนื่องจากมีจำนวนอาจารย์และนักวิจัยไม่มากทำให้ไม่คุ้มค่าในการบอกรับฐานข้อมูลต่าง ๆ
๕๗	ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าใช้ฐานข้อมูล SciDirect และฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควร เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาศาสนาพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ด้วยค่ะ...ขอบคุณมากค่ะ